



Yên Mỹ, ngày 01 tháng 10 năm 2020

THƯ MỜI

(V/v Tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường THPT đạt Chuẩn Quốc gia và kỉ niệm 55 năm ngày thành lập trường cấp III Yên Mỹ)

Kính gửi:

- Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên đã và đang giảng dạy, công tác tại trường cấp III Yên Mỹ (nay là trường THPT Yên Mỹ).
- Các thế hệ học sinh trường cấp III Yên Mỹ (nay là trường THPT Yên Mỹ).
- Các bậc phụ huynh học sinh trường THPT Yên Mỹ.

Trường cấp III Yên Mỹ (nay là trường THPT Yên Mỹ) được thành lập ngày 25 tháng 8 năm 1965 theo quyết định của Ủy ban Hành chính tỉnh Hưng Yên. Từ ngày thành lập đến nay, trường cấp III Yên Mỹ đã trải qua chặng đường 55 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành!

Trường cấp III Yên Mỹ (nay là trường THPT Yên Mỹ) thành lập và xây dựng trong bối cảnh đất nước đang bị chia cắt, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đang diễn ra cam go, ác liệt, cơ sở vật chất của nhà trường rất nghèo nàn. Ngày đầu thành lập, trường chỉ có 04 phòng học tranh tre, vách nứa với 13 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 04 lớp học sinh - tổng số 220 em (3 lớp 8 và 01 lớp 9 là các em học sinh chuyển từ lớp 8 trường Cấp III Mỹ Hòa về). Nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc, theo lời hiệu triệu của non sông nhiều thầy giáo và học sinh Yên Mỹ đã lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, có người đã anh dũng hy sinh, tô thắm thêm trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt nam!

Cùng với sự phát triển của đất nước, được sự quan tâm thương xuyên của các cấp lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng của các thế hệ thầy và trò, trường THPT Yên Mỹ hôm nay đã có nhiều khởi sắc, đổi thay về mọi mặt. Nhà trường không những khang trang hơn, hiện đại hơn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học mà còn trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên về chất lượng giáo dục! Những năm gần đây, trường THPT Yên Mỹ luôn là điểm tựa vững chắc, nâng cánh những ước mơ, là niềm tự hào và là địa chỉ tin cậy của các cấp đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các thế hệ học sinh quê hương Yên Mỹ.

Trong chặng đường dài 55 năm ấy, biết bao thế hệ thầy cô giáo của nhà trường bằng tâm huyết và sự tận tụy, bằng tinh thần trách nhiệm và lòng say mê nghề nghiệp đã cần mẫn, sáng tạo không ngừng trong sự nghiệp “trồng người”, đã “dạy bằng cả trái tim” và đạt được nhiều thành tích trong công tác giáo dục, góp phần làm nên truyền thống tốt đẹp của nhà trường!

Và cũng từ mái trường thân yêu, giàu truyền thống này, lớp lớp các thế hệ học sinh của nhà trường với ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ đã “học bằng cả khát vọng”, luôn siêng năng, tự giác trong học tập và rèn luyện đạo đức để từng bước trưởng thành, tự tin, vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp! Nhiều trong số các thế hệ học sinh ấy đã đạt trình độ Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, nhiều người đã từng học tập và công tác ở nước ngoài, nhiều trong số họ là Thạc sĩ, có người là sĩ quan cấp cao trong Quân đội, Công an nhân dân Việt nam, có người là lãnh đạo, đứng đầu một cơ quan Nhà nước, nhiều người là chủ các doanh nghiệp, là những doanh nhân thành đạt, những Kỹ sư, Bác sĩ, là giảng viên các trường Đại học, là nhà báo, là giáo viên THPT, THCS, GV mầm non...tiếp tục sự nghiệp trồng người như bao thế hệ các thầy, các cô! Mỗi người đã và đang có những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình!

Với những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục cũng như công tác chính trị của địa phương, trường cấp III Yên Mỹ trước kia và nay là trường THPT Yên Mỹ đã được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý đó là Huân chương Lao động hạng Ba năm 2000, rất nhiều Bằng khen, giấy khen của Tỉnh ủy Hưng Yên, của Ngành GDĐT Hưng Yên và Huyện ủy Yên Mỹ!

Năm 2020 sẽ là năm đánh một dấu mốc quan trọng trên chặng đường xây dựng và phát triển của nhà trường: ***Trường THPT Yên Mỹ tròn 55 năm tuổi.***

Được sự cho phép của UBND Tỉnh Hưng Yên, Ngành GD&ĐT Hưng Yên và Huyện ủy Yên Mỹ, trường THPT Yên Mỹ tổ chức trọng thể: **LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG THPT ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KỈ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG.**

Đây là sự kiện chính trị lớn của nhà trường, được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những thành quả giáo dục rất đỗi tự hào của nhà trường; đánh giá, ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của tất cả các thế hệ thầy và trò qua các thời kì cho sự lớn mạnh của nhà trường; tỏ lòng biết ơn đến các cấp Đảng bộ, chính quyền, các Ban, Ngành, Đoàn thể và các bậc phụ huynh học sinh đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ nhà trường trên chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển vừa qua!

Lễ kỉ niệm cũng là dịp để các thế hệ thầy cô giáo và các em học sinh trở lại trường xưa, lớp cũ sau bao năm xa cách, gặp gỡ, giao lưu và ôn lại những kỉ niệm của những tháng năm học trò không thể mờ phai trong kí ức của mỗi người. Ngày Hội trường cũng là một hoạt động giúp nhà trường tiếp tục giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống “Dạy tốt học tốt”, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ học sinh hiện tại và tương lai. Từ đó khích lệ các em học sinh phấn đấu hơn nữa, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân mình đối với quê hương, đất nước và đối với nhà trường!

Lễ kỉ niệm 55 năm thành lập trường THPT Yên Mỹ là một ngày hội lớn, được đầu tư rất nhiều về thời gian, công sức, trí tuệ và kinh phí tổ chức. Tập thể Ban Giám Hiệu và Hội đồng giáo dục nhà trường nhận thấy, để tái hiện lại đầy đủ chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển thì sự chuẩn bị từ phía nhà trường thôi là chưa đủ. Nhà trường rất cần sự chung tay góp sức, sự ủng hộ về vật chất và tinh thần từ nhiều phía. Chính vì vậy, nhà trường kính mong toàn thể các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các cán bộ, nhân viên đã và đang công tác tại trường, các thế hệ học sinh qua các thời kì, các bậc phụ huynh học sinh, các cá nhân, các tổ chức tâm huyết với nhà trường và sự nghiệp giáo dục, hãy dành sự quan tâm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ nhà trường để công tác tổ chức ngày Hội trường thêm phần trang trọng, thành công và ý nghĩa!

Chi bộ đảng, Ban Giám hiệu và Hội đồng giáo dục nhà trường THPT Yên Mỹ, xin trân trọng kính mời các thầy giáo, cô giáo, các đồng chí cán bộ, nhân viên, các bậc phụ huynh và các thế hệ cựu học sinh nhà trường về dự “*Lễ đón Bằng công nhận trường THPT đạt Chuẩn Quốc gia và kỉ niệm 55 năm ngày thành lập trường*”.

Thời gian: 8h sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm: trường THPT Yên Mỹ (thôn Hào Xuyên, xã Tân Lập).

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp và sự ủng hộ của các thầy giáo, cô giáo, các thế hệ cựu học sinh, các bậc phụ huynh xin gửi về:

1. Trường THPT Yên Mỹ: thôn Hào Xuyên, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.
2. Thầy: **Nguyễn Ngọc Luân** - Hiệu trưởng nhà trường: Điện thoại: **0913.372.410**
3. Tài khoản: **240.420.521.6308** - Ngân hàng AGRIBANK Việt Nam chi nhánh Yên Mỹ - chủ tài khoản là Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Luân (có 05 thành viên trong BTC kiểm soát được số tài khoản này bằng hệ thống tin nhắn đó là Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Kế toán).

Nhà trường luôn trân trọng và khắc ghi sâu sắc những tình cảm chân thành, sự quan tâm, ủng hộ của các thầy giáo, cô giáo, các thế hệ học sinh và các bậc phụ huynh học sinh!

Xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo, các thế hệ cựu học sinh, các bậc phụ huynh và các em học sinh nhà trường luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Kính thư!

T/M NHÀ TRƯỜNG

BÍ THƯ CHI BỘ - HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN NGỌC LUÂN